



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29.. tháng 5.. năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 01
HỘI NGHỊ KHOA HỌC
XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH NĂM 2022
16/09/2022 – 18/09/2022

Kính gửi:

.....

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn Quý đồng nghiệp đã đồng hành cùng Bệnh viện trong những năm vừa qua.

Nhằm phát triển hơn nữa về tim mạch học của Việt Nam nói chung và của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh dự kiến phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề **XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH NĂM 2022** theo thông tin chi tiết sau:

- Thời gian: 16/09 - 18/09/2022
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Pullman Vũng Tàu
Số 15 Thi Sách, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng ZOOM
- Thành phần: **1.000** khách mời thuộc các chuyên khoa Tim mạch, Phẫu thuật Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Nội tổng hợp, Nội tiết, Lão khoa, Y học Gia đình, Bác sĩ Đa khoa và nhân viên y tế có quan tâm tham dự trực tiếp và **5.000 lượt** theo dõi trực tuyến
- Chương trình: Hội thảo tiền Hội nghị (ngày 16/09/2022)
Hội nghị Khoa học (ngày 17-18/09/2022)

Hội nghị lần này sẽ là diễn đàn cho các chuyên gia đầu ngành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức chuyên môn. Tiếp nối thành công của những kỳ Hội nghị trước, Hội nghị lần này sẽ tập trung vào các chủ đề: Cập nhật các khuyến cáo và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị: suy tim; tăng huyết áp; bệnh động mạch vành cấp, bệnh cơ tim; cập nhật về can thiệp động mạch vành, can thiệp

tim bẩm sinh; cập nhật về chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim, tiến bộ trong phẫu thuật và can thiệp, bệnh tim bẩm sinh, tiến bộ trong điều trị bệnh động mạch chủ, van động mạch chủ, phẫu thuật tim ít xâm lấn; rối loạn lipid máu, và đặc biệt là những phiên hội nghị về COVID và hậu COVID ảnh hưởng trên hệ tim mạch.

Hội nghị rất mong được đón tiếp Quý Thầy/Cô, đồng nghiệp đến tham dự và chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu và cập nhật những phương pháp và kỹ thuật y học tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực nội tim mạch, tim mạch học can thiệp và phẫu thuật tim bẩm sinh và người lớn.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị sẽ được cập nhật trên website <https://ntcc-umc.edu.vn/> hoặc liên hệ Ban Thư ký Hội nghị qua số điện thoại 028 39525166 hoặc email: khoahocdaotaol@umc.edu.vn.

Trân trọng.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
GS TS BS. Trương Quang Bình